

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น เดลินิวส์</p> <p>มติชน บทนำมติชน</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์แอนติบอดี</p>	<p>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมบอร์ดสปสช. ซึ่งมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน มีมติไม่รับรองให้ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. เป็นเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ 14 ต่อ 13 คะแนน งดออกเสียง 1 คะแนน จากจำนวนคณะกรรมการฯ 30 คน โดยก่อนการลงคะแนน ที่ประชุมได้นำข้อร้องเรียนของ พญ.ประทุมพร บุรณศิริ ตัวแทนประชาคมสาธารณสุข ขอให้ยกเลิกกระบวนการสรรหา เพื่อรอผลการตีความกฤษฎีกาเรื่องคุณสมบัติของ นพ.ประทีป แต่ในที่ประชุมระบุว่าสามารถทำได้ เพราะเป็นมติให้ดำเนินการควบคู่กัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้นพ.ประทีปแสดงวิสัยทัศน์ประมาณ 20 นาที และเปิดให้กรรมการซักถามก่อนลงคะแนน โดยนพ.ปิยะสกล ไม่ลงคะแนน</p> <p>-นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่ โดยจะเป็นคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมคือ นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธาน และขอให้ได้รายชื่อกรรมการสรรหาภายในวันที่ 8 กรกฎาคม นี้ เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งนพ.ประทีป จะหมดสิทธิในการสมัครรอบใหม่ เนื่องจากมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์</p> <p>-กล่าวถึงกรณีกลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ร้องเรียน ศอตช. และทำหนังสือถึง รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ขอให้ชะลอการพิจารณาแต่งตั้ง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ผู้สมัครเลขาธิการ สปสช. เป็นเลขาฯ คนใหม่ โดยอ้างข้อตรวจสอบของ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ซึ่ง นพ.ประทีปได้แถลงตอบโต้ว่า ข้อกล่าวหาต่างๆ เป็นเรื่องเดิมเมื่อปี 2558 แต่ถูกนำมากล่าวหาเมื่อตนสมัครชิงตำแหน่งเลขาฯ สปสช. คนใหม่</p> <p>ตำแหน่งเลขาฯ สปสช. มีความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในผู้บริหารโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เหตุการณ์ร้องเรียน ผู้สมัครเลขาฯ สปสช. เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่าง สธ. กับ สปสช. ที่เห็นต่างกันโครงการ 30 บาท และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องให้ล้มเลิก ดังนั้น หากตัวโครงการ 30 บาทมีปัญหา หรือบอร์ด สปสช. มีปัญหา ก็ควรใช้กฎหมายและกลไกต่างๆ เข้าตรวจสอบ ไม่ปล่อยให้มีการนำการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล ไปทำลายโครงการที่ประชาชนจะได้รับสวัสดิการจากรัฐ ดังที่ปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ขอแสดงความเสียใจกับ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. ที่สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดมีมติ "ไม่รับรอง" ซึ่งหากดูสัดส่วนบอร์ดฯ ที่เป็นตัวแทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเสียงไม่รับรองเฉียดฉิว แสดงว่าฝ่ายตัวแทนส่วนราชการร่วมกันไม่รับรอง จึงต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีนพ.ประทีป เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ขณะที่ฝั่งกระทรวง ชัดเจนว่าส่งผู้ตรวจราชการมาสมัครไม่ได้ เพราะกฤษฎีการับแล้วว่ามีผิด พ.ร.บ.ชัดเจน</p> <p>ในยุคเปลี่ยนผ่าน ที่รัฐบาลมุ่งปฏิรูปให้องค์กรที่อยู่นอกเหนือกระทรวง ทบวง กรม กลับเข้ามาอยู่ในระบบ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีงบประมาณมากอย่าง สปสช. เมื่อถูกตัดสินใจโดยผู้นำรัฐบาลที่ไม่เข้าใจระบบรัฐสวัสดิการ และคิดว่าหลักประกันสุขภาพคือการสงเคราะห์ผู้อนาถ นโยบายนี้จึงเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ในทางกลับกันต้องยอมรับว่า ระบบรัฐสวัสดิการที่ต้องตั้งงบประมาณปีละนับแสนล้านบาทและจะมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ในอนาคตย่อมจะไปไม่ไหว และยังต้องหาทางออกเพื่อเปิดช่องให้มีการหารายได้เข้ากองทุนทางอื่น</p>
<p>บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แก้กฎหมาย สสส.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่กรม.มมตให้รมว.ยุติธรรม รมว.สาธารณสุข และรมว.คลัง ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้กฎหมาย สสส. ได้มอบหมายให้นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่างกฎหมาย โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม รวมถึง ศอตช. ที่มีหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน เช่น สตง. ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. รวมอยู่ด้วย โดยประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข มี 3 เรื่อง คือ นิยามของกองทุน สสส. ผลประโยชน์ทับซ้อน และระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณแผ่นดิน หลังแก้กฎหมายแล้วต้องไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ซึ่งนอกจากกฎหมาย สสส. ยังมีของ สปสช. ด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขทั้งหมดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะไม่กระทบกับการดูแลประชาชน หรือทำให้การจ่ายเงินล่าช้า โดยต้องเขียนข้อกำหนดที่เป็นปัญหาให้ชัดเจน ป้องกันไม่ให้นำงบประมาณไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมา ยืนยันว่ากฎหมายใหม่ต้องแก้ปัญหาได้ ส่วนระเบียบที่อาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า อยากให้ สสส. เสนอมาให้ชัดเจนเพื่อกำหนดเป็นกฎหมายรองหรือข้อยกเว้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี	<p>แนวทาง “ร่วมจ่าย”</p> <p>- เสนอบทความ ที่ยังทำไม่ได้ และ (น่าจะ) ไม่ได้ทำเร็วๆ นี้ คือการหาแนวทาง “ร่วมจ่าย” หลังจากนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พยายามตั้งกรรมการทำเรื่องนี้มาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว ซึ่งหากจะต้องจ่ายเพิ่มในภาษีเงินได้ หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คนไทยจำนวนมากน่าจะยินดี หากจ่ายเพิ่มแล้วบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะได้เพิ่มมากขึ้นจริง น่าสงสัยว่าทำไมถึงยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าในเรื่องนี้</p>
บ้านเมือง แนวหน้า ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่องสทท. ผู้จัดการออนไลน์	<p>งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ และมอบรางวัล “Princess Environmental Health Award 2016” แก่บุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน คือ นายพิษณุ แสนประเสริฐ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แผนแม่บทกำจัดขยะ</p> <p>- เสนอบทความ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ออกระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดการขยะมูลฝอย เร่งรัดการกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่ให้หมดไป โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ อีกทั้งรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>- น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชน และร่วมมือร่วมใจลดปริมาณขยะ ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย</p>
เดลินิวส์	<p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟ้าหญิงจุฬาภรณ์</p> <p>- เสนอข่าว ก.วัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2559 โดยเชิญบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ 5 คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานในการเสด็จทรงงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจที่ได้ถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิด</p> <p>- น.ส.พิมพ์กานต์ เอื้อการย์กุล พนักงานบริการงานสาธารณสุขต่างชาติ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด จ.ตาก บุคคลในภาพขณะทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กล่าวว่า จดจำความประทับใจและพระเมตตาที่ทรงช่วยตนเองในวันนั้น และตั้งใจจะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ พอ.สว. อย่างเต็มที่ โดยออกหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กต่างชาติในพื้นที่ห่างไกล ภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่นี้ด้วยความรัก และจะพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p>ใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุขเอาผิดโรงงาน</p> <p>- เสนอข่าวร้องเรียนโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งดำเนินการกับโรงงานที่ไม่มีใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน พร้อมแจ้งเทศบาลนครรังสิตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุขปี 2535 กรณีเหตุรำคาญ หรือใช้เทศบัญญัติของเทศบาลที่ออกตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข แต่ถ้าไม่มีต้องออกเทศบัญญัติ และเทศบาลนครรังสิตต้องขอความร่วมมือจากสสจ.ปทุมธานี ถ้าพบว่าเทศบาลนครรังสิตไม่ดำเนินการ ขอให้ผู้ที่เดือดร้อนแจ้งความร้องทุกข์ต่อนายกเทศมนตรี โดยทำหนังสือร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ธุรการของเทศบาลลงชื่อรับหนังสือ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับ ก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษตาม ป.อาญามาตรา 157 ต่อตำรวจสน.ปทุมธานี เอาผิดทั้งทางวินัย อาญาและแพ่งได้ แต่ถ้าเทศบาลฯ ไม่ได้ดำเนินการหรือล่าช้าเกิน 30 วัน ต้องให้ผู้เดือดร้อนนำสำเนาหนังสือร้องทุกข์ไปฟ้องศาลปกครอง บังคับให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว</p>
บ้านเมือง, MGR Online	<p>10 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี</p> <p>- เสนอข่าว สพล.เปิดเผย 10 กลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต เข้าเกณฑ์รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ คือ 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง 3.ซีมีลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม 4.เจ็บ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หน้าอกเนียนปล้น รุนแรง 5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม้ขัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 6.ได้รับบาดเจ็บต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลัง มีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือดมาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง 7.ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะสำคัญ 8.งูพิษกัด ซึ่ม หายใจลำบาก หนังตาตก 9.ตั้งครุฑและชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน เต็กโผล่ และ 10.บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม้ขัด</p> <p>เมื่อมีอาการฉุกเฉินดังกล่าว ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการประสานงานที่ครอบคลุมรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย</p>
<p>คมชัดลึก,MGR Online</p>	<p>ผู้ป่วยบังคับบำบัดฯ ถูกละเมิด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี พล.อ.โพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม มีแนวคิดปรับเปลี่ยนให้ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดแทนการถูกคุมขัง โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ล่าสุด กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.ธัญญารักษ์ อุดรธานี ได้ทำการวิจัย 2 เรื่องเกี่ยวกับระบบการบังคับบำบัดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 พบว่า ผู้ป่วยบังคับบำบัดติดยาถูกละเมิดสิทธิทุกขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นตอนการจับกุมตรวจค้น เจ้าหน้าที่ไม่แสดงหลักฐานทางราชการก่อนการจับกุมตรวจค้นที่บ้าน มีการใช้ความรุนแรงและข่มขู่ให้รับสารภาพ รวมทั้งการยึดยา เพื่อให้ครอบงำประกอบความผิด 2. ขั้นตอนการตรวจยืนยันยาเสพติด เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งสิทธิในการตรวจยืนยันผลปัสสาวะที่โรงพยาบาล 3. ขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ ผู้ป่วยไม่ได้รับโอกาสยื่นประกันตัว ขณะถูกคุมขังไม่แยกผู้ป่วยโรคติดต่อ 4. ก่อนการนำส่งเข้าสถานบำบัด ไม่แจ้งญาติและไม่ได้คืนของที่ฝากไว้</p> <p>จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการบังคับบำบัดต่อขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ทั้งแบบควบคุมตัวและแบบไม่เข้มงวดในรพ.ธัญญารักษ์ อุดรธานี จำนวน 30 คน พบว่า ผู้ป่วยมีความคิดว่าเจ้าหน้าที่ควรมีความห่วงใยและเป็นกันเองกับผู้ป่วย ที่สำคัญผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาลดำเนินคดีฯ และสื่อสารภาษากฎหมายที่เข้าใจง่าย อีกทั้งวิธีชุมชนบำบัดเป็นที่ยอมรับ แต่ผู้ป่วยยังมีความกังวลเรื่องมลทินทางสังคม แม้จะผ่านการบำบัดแล้วก็ตาม</p>
<p>พิมพ์ไทย, โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ประเด็นร้อน</p>	<p>กรม.เยียวยาเหตุระเบิดราชประสงค์</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมกรม.วันนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ กระทรวงสาธารณสุขเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางเรื่องค่าบริการทางการแพทย์และเงินเยียวยาช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กรณีคนไทย จะให้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามประกันสังคมก่อน หากเกินกว่าที่สิทธิประกันสังคมจะจ่ายได้ ให้เบิกจากงบรายจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นของปี 2557 ซึ่งกันไว้ 50 ล้านบาท ส่วนกรณีชาวต่างชาติ จะใช้เงินจากงบประมาณดังกล่าวรักษาจนกว่าจะหาย แต่หากอยากกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศของตน กรม.จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย โดยกรณีทุพพลภาพเหมาจ่าย 300,000 บาท บาดเจ็บสาหัส 60,000 บาท ทั้งนี้ กำลังรอให้กระทรวงต่างประเทศส่งรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่ออนุมัติเงินให้ชาวต่างชาติที่บาดเจ็บในจากเหตุการณ์ดังกล่าว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นายพีระพล ตันตโสภาส นายอำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นำกลไกการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอมาแก้ไขปัญหาการพยายามฆ่าตัวตาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งทีมสุขภาพระดับอำเภอ นายก อบต. สสอ. ผอ.รพ.หนองขาหย่าง อสม.เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต</p> <p>- นางธิดา จุลินทร ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ประชาชนหนองขาหย่างเห็นความสำคัญของปัญหา ให้ความสำคัญ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลง และกลายเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่น ๆ</p> <p>- ด้านนางสุตา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สำนักส่งเสริมฯ เป็นตัวกลางนำนโยบายด้านสุขภาพจิตลงสู่การปฏิบัติ และนำผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ติดตามงานในพื้นที่ และให้การสนับสนุน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัลย์แห่งความสุข ที่ จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ แพทย์แผนไทย ชุมชน จนท.ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
<p>แนวหน้า</p> <p>มติชน</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนระวังโรคมือ เท้า ปาก หากสถานศึกษาเกิดการระบาด ให้ผู้บริหารสั่งปิดโรงเรียนทันที</p> <p>-นายบุญนัญญ์ เลหาทองทิพย์ ผู้ช่วยผอ.สคร.3 จ.นครสวรรค์ เผยพบโรคมือ เท้า ปากการแพร่ระบาดรุนแรง มีผู้ป่วย 1,179 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต สั่งปิด 35 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก จ.นครสวรรค์ 10 แห่ง จ.พิจิตร 17 แห่ง และจ.กำแพงเพชร 8 แห่ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคมาลาเรีย</p> <p>-เสนอบทความ นายสุเมธ วงศ์ละคร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เล่าประสบการณ์ที่สะท้อนว่ายังไม่สามารถไว้วางใจโรคมาลาเรียได้ นำมาสู่ โครงการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียของสำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง ที่ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ผ่านโครงการตรวจสอบคุณภาพยารักษาโรคมาลาเรียในประเทศไทย, โครงการต้นแบบการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดตราด และโครงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านมาลาเรีย ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ โดยเฉพาะการทำงานให้ความรู้กับคนในชุมชน</p> <p>-ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง เผยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพูดคุยสื่อสารกับชาวบ้าน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาให้ครูและนักเรียนเป็นสื่อกลางช่วยลดข้อจำกัดด้านภาษาถิ่น ที่ผ่านมา ได้อบรมครูเพื่อไปจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคมาลาเรียสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 รวม 2,280 คน ต่อปี ในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี และตราด สำหรับปีงบประมาณ 2558 สถาบันคีนันฯ ได้ดำเนินอบรมครูรวมทั้งสิ้นกว่า 239 คน จาก 144 โรงเรียน และได้กลับไปถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนของตน ได้มากกว่า 4 พันคน ซึ่งเมื่อโตขึ้นจะมีองค์ความรู้เรื่องมาลาเรีย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>กิจกรรมช่วยเด็กโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 16 ก.ค. 59 จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง” เพื่อช่วยเหลือและหารายได้บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว สคร.9 โคราข และกรมควบคุมโรค ชวนงดเหล้ารับวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หรือวันพระใหญ่ วันที่ 19-20 ก.ค. พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และช่วงหยุดยาวติดต่อกัน เตือนประชาชนให้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ง่วง เมา โทร. ไม่ขับ</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>คืนรอยยิ้มผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เปิดงานมหกรรมฟันเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ซึ่งกรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิโอสถสภา สสจ.บุรีรัมย์ และรพ.นางรองจัดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟัน ให้ได้รับบริการใส่ฟันเทียมทดแทน</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง “สารคามโมเดล” มุ่งพัฒนาระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน ลดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคอีสาน รมณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 59 บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.มหาสารคาม</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p>จับคลินิกทำแท้ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ธรรมบุญ ไตรทิพย์พงศ์ ผอ.ภ.จ.สมุทรปราการ ภก.รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก ภก.ชำนาญการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พิเศษ สสจ.สมุทรปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นบางปูเวชคลินิก หลังสืบสวนพบว่าลักลอบทำแท้งให้กับหญิงรายหนึ่ง ตรวจสอบพบเตียงคนไข้ อุปกรณ์ทำแท้งหลายรายการ</p> <p><u>ความเห็นที่ประชุม</u> ผู้แทนฯ สบส. แจ้งว่า ได้มีการประสานกับ สสจ.สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคลินิกดังกล่าวต่อไป</p>
<p>คม ชัด ลึก</p>	<p><u>พบระเบิดใกล้พร.ยะหา</u></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโศก หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้รับการประสานจากตำรวจ พบวัตถุต้องสงสัยถูกทิ้งอยู่ข้างเสาไฟใกล้พร.ยะหา ตรวจสอบพบถังแก๊สปิคนิคสี่ล้ออยู่ในกระสอบปุ๋ย เชื่อว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่อง จึงปิดกั้นพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย และใช้หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดยิงทำลาย จากนั้นใช้เครื่องยิงแรงดันน้ำยิงทำลายอีกครั้งจนระเบิด</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><u>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</u></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีสสส. กล่าวว่า ได้เร่งเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 27 ก.ย. 2559 ซึ่งสถานประกอบการที่จะได้รับใบอนุญาตต้องมีมาตรฐาน 5 ด้าน คือ สถานที่ บุคลากร บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือให้ สสจ. ทั่วประเทศและกทม. สำรองเพื่อควบคุมมาตรฐาน โดยเฉพาะสถาบันที่ฝึกอบรม จะต้องจัดการเรียนการสอนจริง เพราะที่ผ่านมาพบบางแห่งขายใบวุฒิบัตร</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p><u>ฆาตกรรมครูอิว</u></p> <p>-เสนอข่าว ขณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีทีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และโลกโซเชียล เสนอให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิดในคดีฆาตกรรมแล้วมา ว่า ต้องดูกฎหมายโลก กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน สังคมต้องช่วยกันกดดัน ประณามคนที่ทำความผิดเหล่านี้ให้สงบ</p> <p>-นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีการเตรียมการควบคุมตัวนายชาติรี ร่วมสูงเนิน ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอ น.ส.จุฬารัตน์ ไทวรรณ หรือ 'ครูอิว' อายุ 27 ปี ว่า กรมราชทัณฑ์มีขั้นตอนการควบคุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของเรือนจำในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดการทำร้ายกันขึ้น หลังจากนั้น จะต้องเน้นการพัฒนาจิตใจกลุ่มผู้ต้องขังมากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><u>ห้องน้ำสาธารณะไม่ปลอดภัย</u></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสน.บางนา ใช้ไซยลมีเดียประชาสัมพันธ์หมายจับและภาพคนร้ายที่ข่มขืนและชิงทรัพย์ น.ส.เอ (นามสมมุติ) วัย 20 ปี นักศึกษาภาคค่ำของสถาบันพณิชยการแห่งหนึ่ง ขณะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหลังป้ายรถเมล์ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สาขาแยกบางนา แขวงและเขตบางนา กรุงเทพฯ</p> <p>ด้านสำนักงานเขตบางนาล้างปิดห้องน้ำและให้รอทั้งภายใน 30 วัน และจากการตรวจสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข ไม่มีกฎหมายระบุให้มีการขออนุญาตการให้บริการห้องน้ำสาธารณะ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเปิดกิจการดังกล่าวในจุดใดอีกบ้าง อย่างไรก็ตาม ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ หรือหากมีการร้องเรียนเข้ามาจะต้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี</p>
<p>บ้านเมือง เดลินิวส์ สยามกีฬา</p>	<p><u>การดูแลสุขภาพนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016</u></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.จาริก อารีราชการณีย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า กทท.ได้เปิดให้มีการอบรมให้ความรู้เป็นพิเศษเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา และให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยมีการบรรยายจากตัวแทนกรมควบคุมโรค เรื่องการควบคุมโรคและการป้องกันโรคใช้เหลียง</p> <p>-ด้านผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ใช้ซิกากำลังแพร่ระบาดในรีโอเดอจาเนโร โดยผู้ที่ติดโรคจะไม่แสดงอาการกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่มีอาการจะมีอาการปวดศีรษะ ตาอักเสบ มีไข้อ่อนเพลีย ผื่นแดง ปวดข้อ กล้ามเนื้อส่วนหญิงตั้งครรภ์จะได้รับผลกระทบ ทำให้ทารกที่คลอดมีศีรษะเล็กกว่าปกติ ขณะเดียวกันจะขอเก็บปัสสาวะของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เดินทางกลับจากนครรีโอ ประเทศบราซิล ก่อนผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับโทรศัพท์สอบถามติดตามอาการทุกวันและตรวจซ้ำในอีก 7 วันให้หลังด้วย</p> <p>-นพ.มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการกองกีฬาเวชศาสตร์ กทท. แจ้งว่า ขอให้นักกีฬาส่งเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ฝึกซ้อม และสถานที่เก็บตัวต่าง ๆ ให้ฝ่ายแพทย์ เพื่อส่งต่อให้ห้องคัดกรองด้านสารกระตุ้นโลก (วาต้า) เนื่องจากวาต้าจะสุ่มตรวจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นักกีฬา ซึ่งหากไม่ส่งเอกสารถือว่ามีโอกาสถูกแบนได้ 4 ปี สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องการใช้จ่ายประจำตัวที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ และเรื่องของความเชื่อว่า รับประทานยาสมุนไพรแล้วจะช่วยให้ผลงานดีขึ้น ซึ่งยาสมุนไพรหลายตัวมีสารสเตียรอยด์ค่อนข้างมาก และเสี่ยงต่อการถูกตรวจพบ
คมชัดลึก	โรคติดเชื้อในเด็ก -เสนอข่าว สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย จัดประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 ภายใต้แนวคิด รวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีแพทย์ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกัน ดูแลรักษาในการช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก
เว็บไซต์kapook.com	ร้องเรียนรพ. -เสนอข่าว หนุ่มเจ้าของทวิตเตอร์ @ Charlie_art06 แชร้ประสบการณ์ หลังพบเตียงคนไข้รพ.สุดสะเพร่า ยกเตียงพลาดจนคุณย่าถูกเตียงหนีบนิ้วโป้ง กระดูกแตกต้องผ่าตัด เผยยังไม่มีคนรับผิดชอบ เรียกร้องอะไรไม่ได้
คมชัดลึก	กำเนิดเด็กเงินจากตัวอ่อนแช่แข็ง -เสนอข่าว คุณแม่ชาวเงินในมณฑลเจียงซู ชื่อ ฮวง วัย 45 ปี ให้กำเนิดลูกสาวจากตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้นาน 18 ปี ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฟู่ตัน ในนครเซี่ยงไฮ้ ทำลายสถิติอายุตัวอ่อนซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงลึมหาดูโลกในประเทศจีน โดยแพทย์กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราความสำเร็จในการฝังตัวอ่อนของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจาก 30% เมื่อ 18 ปีก่อน เป็น 43.4%